

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๒๒๓๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๑๖๘๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดตัวชี้วัดย่อยคือ ๑) ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธนาคารขยะ สามารถเปิดและดำเนินการกิจกรรมของธนาคารขยะได้ครบถ้วนทุกแห่ง และ ๒) ร้อยละของจำนวนประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๑๘๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งชักชวนแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะโดยการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะทำงานธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน โดยสามารถจัดการประชุมได้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประชุมออนไลน์ ซึ่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการลด และคัดแยกขยะครัวเรือน วิธีการและประโยชน์ของการคัดแยกขยะรีไซเคิล การบริหารจัดการธนาคารขยะและการจัดสวัสดิการ ประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เป็นต้น

๒. การจัดตั้งธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน/ชุมชน หรือมีสมาชิกธนาคารขยะจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาคีเครือข่ายทำงานในระดับพื้นที่ เช่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผ่านการประชาสัมพันธ์แบบ “เคาะประตูบ้าน” รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนให้มีสมาชิกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้ผ่านการจัดตั้งธนาคารขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

ในการนี้ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามแนวทางตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๑๘๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐

ผู้ประสานงาน นายภิเชก มีทอง โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๖๙๒๖๗๗